

เกณฑ์การประเมิน รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

เกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำแบ่งเป็น 2 ลักษณะ โดยต้องผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐานก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาเกณฑ์ขั้นนวัตกรรม ของรางวัลพระปกเกล้าทองคำในแต่ละประเภทรางวัลฯ ดังนี้

1. เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน	คำอธิบาย	การประเมิน
1. การทุจริตคอร์รัปชัน	<ul style="list-style-type: none">- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีกรณีทุจริตคอร์รัปชัน หรือการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชัน อันเชื่อได้ว่ามีมูล- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่อยู่ระหว่างการถูกพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง)	สอบถามข้อมูลจาก <ul style="list-style-type: none">• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น• สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน• สำนักงาน ปปช.• สำนักงาน ปปท.• สำนักงาน กกต.
2. การดำเนินการตามภารกิจหน้าที่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามภารกิจ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระทำให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ และกฎหมายอาทิ <ul style="list-style-type: none">• จัดให้มีห้องข้อมูลข่าวสารบริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งมีวิธีการหรือแนวทางที่ทำให้ข้อมูลทันสมัย และเข้าใช้บริการได้ง่าย• จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของท้องถิ่น ที่แสดงถึงการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนรายรับ-รายจ่ายของท้องถิ่น รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบ• มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน หรือลงเว็บไซต์หน่วยงาน รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้ประชาชน	พิจารณาจาก <ul style="list-style-type: none">• เอกสารข้อมูลเบื้องต้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมา• ตรวจสอบเบื้องต้นจากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น• การลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของคณะกรรมการฯ

เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน	คำอธิบาย	การประเมิน
	<p>ในท้องถิ่นรับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 	

2. เกณฑ์ขั้นนวัตกรรม (Innovation)

เกณฑ์รางวัล พระปกเกล้าทองคำ	คำอธิบาย	การประเมิน
<ul style="list-style-type: none"> ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นมิติความโปร่งใสในการบริหารงาน หรือการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่นอย่างเหมาะสม ไม่น้อยเกินไป และควรเป็นโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป โครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอ มีลักษณะต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน ไม่ใช่เป็นเป็นในลักษณะชั่วคราว หรือเฉพาะกิจ โครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอ สะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นนวัตกรรม ทั้งนี้ ถ้ามีความเหมือนกับที่อื่น จะต้องสามารถบอกถึงความแตกต่างจากที่อื่น และบอกถึงลักษณะเฉพาะของตนเองได้ โครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอ ควรสะท้อนให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูง ซึ่งส่งเสริมหรือให้บทบาทของ 	<p>พิจารณาจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> เอกสารข้อมูลเบื้องต้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมา การลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของคณะกรรมการฯ การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับประชาชน กลุ่ม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเข้าพบผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์รางวัล พระปกเกล้าทองคำ	คำอธิบาย	การประเมิน
	<p>ประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ มิใช่เพียงการรับประโยชน์เท่านั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> โครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอ ควรเป็นกิจกรรมที่แตกต่างจากกิจกรรมที่ได้เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า ความแตกต่างนั้นอาจเป็นกิจกรรมใหม่ หรือมีการพัฒนากิจกรรมเดิมให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน ไม่หยุดอยู่กับที่ 	
<ul style="list-style-type: none"> ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นมิติด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และมีจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่นอย่างเหมาะสม ไม่น้อยเกินไป โครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอ มีลักษณะต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน ไม่ใช่เป็นเป็นในลักษณะชั่วคราว หรือเฉพาะกิจ โครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอ สะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นนวัตกรรม ทั้งนี้ ถ้ามีความเหมือนกับที่อื่น จะต้องสามารถบอกถึงความแตกต่างจากที่อื่น และบอกถึงลักษณะเฉพาะของตนเองได้ โครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอ ควรสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน 	<p>พิจารณาจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> เอกสารข้อมูลเบื้องต้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมา การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของคณะกรรมการฯ การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับประชาชน กลุ่ม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเข้าพบผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์รางวัล พระปกเกล้าทองคำ	คำอธิบาย	การประเมิน
	<p>พื้นที่ได้ โดยมีได้พึ่งพาระบบการจัดการความ ขัดแย้งของระบบราชการ และมีผลการ ดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • โครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น ควรเป็นการ เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในเชิง ป้องกันการเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ มีการให้ ความสำคัญกับบริบทหรือสภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ตามความแตกต่าง ทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมหรือปัจจัย ที่เป็นมูลเหตุเบื้องหลังทำให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมนั้นขึ้นมา • โครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น ซึ่งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอ ควรเป็น กิจกรรมที่แตกต่างจากกิจกรรมที่ได้เคยได้รับ รางวัลพระปกเกล้า ความแตกต่างนั้นอาจเป็น กิจกรรมใหม่ หรือมีการพัฒนากิจกรรมเดิมให้ มีความต่อเนื่องยั่งยืน ไม่หยุดอยู่กับที่ 	
<ul style="list-style-type: none"> • ด้านการเสริมสร้าง เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> • จำนวนเครือข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอ เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นมิติด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม และมีจำนวนเครือข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที่โดดเด่นอย่างเหมาะสม ไม่น้อยเกินไป • เครือข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอ มีลักษณะต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน ไม่ใช่เป็นเป็นในลักษณะชั่วคราวหรือเฉพาะกิจ 	<p>พิจารณาจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> • เอกสารข้อมูลเบื้องต้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นส่งมา • การลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบข้อมูลเชิง ประจักษ์ของคณะ กรรมการฯ • การสัมภาษณ์อย่างไม่ เป็นทางการกับ ประชาชน กลุ่ม หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์รางวัล พระปกเกล้าทองคำ	คำอธิบาย	การประเมิน
	<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอ สะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นนวัตกรรม ทั้งนี้ ถ้ามีความเหมือนกับที่อื่นจะต้องสามารถบอกถึงความแตกต่างจากที่อื่น และบอกถึงลักษณะเฉพาะของเครือข่ายตนเองได้ ● เครื่องข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอ ควรเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้ริเริ่มให้เกิดเครือข่าย หรือกิจกรรมเครือข่ายขึ้น ● เครื่องข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอ ต้องมีการดำเนินงานต่างๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรม ไม่ใช่อยู่ในระยะเริ่มต้น หรือเริ่มก่อตั้งเครือข่ายเท่านั้น ● เครื่องข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอ มีการทำงานในลักษณะ Partnership เดิมเต็มซึ่งกันและกัน มีหน้าที่ร่วมมือกันอย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่เลื่อนงานไปได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ● เครื่องข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอ ควรเป็นกิจกรรมที่แตกต่างจากกิจกรรมที่ได้เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า ความต่างนั้นอาจเป็นกิจกรรมใหม่ หรือมีการพัฒนากิจกรรมเดิมให้มีความต่อเนื่องยั่งยืนไม่หยุดอยู่กับที่ 	<ul style="list-style-type: none"> ● การเข้าพบผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

